



## ยอมจำนน

**เห็น** อาคาร “ยอมจำนน” ของรัฐบาล “นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ โครงการรับจำนำข้าว โดยปรับเปลี่ยนราคา ลดเหลือ 12,000 บาทต่อตัน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 56 เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. นี้เป็นต้นไป คงบอกได้ว่า นโยบายประชานิยมของฝ่ายบริหารชุดปัจจุบัน **ล้มเหลวไม่เป็นท่า**

อย่าลืมว่า นโยบายแทรกแซงราคาข้าว สร้างปัญหามาจนถึงวันนี้ **ไม่แค่ตัวเลขขาดทุน 130,000 กว่าล้านบาทในปี 54/55** เท่านั้น แต่มีเรื่องความไม่โปร่งใสทุกข้ออยู่ด้วย เพราะถ้าผู้รับผิดชอบ บริสุทธิ์ใจจริง ๆ ผมเชื่อว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คงไม่ร้องขอให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งส่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการมาให้ตรวจสอบหรือทบทวน

คงรู้ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่อยู่ในความรับผิดชอบของ “นายวิชา มหาคุณ” หนึ่งใน กรรมการ ป.ป.ช. รับรองได้ว่าไม่มีใครขอ หรือแทรกแซงได้ งานนี้เลยไม่รู้ว่ามี **นักการเมืองบางคนหวังตะลึง** เพื่อให้กระบวนการสอบสวนช้ามากที่สุด

แต่พูดถึงความรับผิดชอบทางการเมือง โดยไม่ต้องรอกระบวนการสอบสวนขององค์กรอิสระ ต้องบอกว่า “นายบุญทรง เตริยาภิรมย์” รมว.พาณิชย์ จบไปแล้วครับ ทั้งเรื่องความสามารถ และความน่าเชื่อถือ

นับตั้งแต่ “นายกฯยิ่งลักษณ์” มอบหมายให้ “นายวรเทพ รัตนกร” รมต.ประจำสำนักนายกฯ เป็นผู้รวบรวมตัวเลขการขาดทุนของ โครงการรับจำนำข้าว ทั้ง ๆ ที่ รมว.พาณิชย์เป็นคนดูแลโครงการนี้ **เท่ากับประจานให้เห็นว่าไร้ประสิทธิภาพ** และขาดความเข้าใจกับนโยบายที่ตนเองทำ

ลำทับกับความเห็นของ “นายพานทองแท้ ชินวัตร” บุตรชายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งเคยโชว์ฝีมือจากการเปิดโปงแผนลอบสังหารที่ จังหวัดท่าซุงเหล็ก ประเทศพม่า ยังต้องออกมาแนะนำวิธีการชี้แจง **โครงการลาว** เท่ากับจิกหน้าคนที่รับผิดชอบให้แหกเป็นริ้ว ๆ แค่นี้ก็จบแล้วครับ

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ทำให้ผมไม่แปลกใจกับข้อมูลของ “กรุงเทพโพล” ที่สำรวจความคิดเห็นของ นักเศรษฐศาสตร์ จากองค์กรชั้นนำ 30 แห่ง จำนวน 60 คน เรื่อง “**ครึ่งทางรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ์ กับผลงานด้านเศรษฐกิจ**” พบว่าผลงานการบริหารเศรษฐกิจในภาพรวม ได้คะแนน 4.08 คะแนนจาก 10 พูดย่าง ๆ คือ “**สอบตก**”

ส่วนการประเมินผลงานของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญ พบว่า **น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ 3.66 คะแนน**, นายกิตติรัตน์ได้ 3.86 คะแนน ส่วนรัฐมนตรีที่ได้คะแนนสูงสุดคือ นายสมศักดิ์ สุริศรีศักดิ์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ 4.67 คะแนน ขณะที่นายบุญทรงได้คะแนนน้อยที่สุดเพียง 2.50 คะแนน ทำให้ภาพรวมผลงานของรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่สำคัญได้คะแนนประเมินเพียง 3.77 คะแนน

ขณะที่ “นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่นักเศรษฐศาสตร์ให้คะแนนประเมินสูง ถึง 7.11 คะแนน

ดอกหญ้าให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงานของ “ทีมเศรษฐกิจ” รัฐบาล จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่นายกฯยิ่งลักษณ์ไม่กล้าแถลงผลงานของรัฐบาล ซึ่งผิดแผกแตกต่างกับที่เครือข่ายของฝ่ายบริหารพยายามประโคมว่า **มีผลงานมากมายจนแทบจะบรรยายสรรพคุณได้ไม่หมดไม่สิ้น**

แต่ดูเหมือนความเห็นของประชาชนที่ผ่านผลโพล หรือปัญหาที่เกิดจาก “โครงการรับจำนำข้าว” ที่เป็นเรื่องฉาวโฉ่อยู่ในเวลานี้ **ไม่มีผลต่อการปรับ ครม.ใด ๆ ทั้งสิ้น** เพราะล่าสุดมีข่าวว่าแม้ว่านายบุญทรงจะขอมลออกจากราชการพาณิชย์ เพื่อเปิดทางให้ “นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง” รับหน้าที่แทน

ขณะที่ รมว.พาณิชย์เมื่อมีปัญหา **ไม่สามารถทำความเข้าใจเรื่องตัวเลขขาดทุนกำไรได้** เลขต้องส่ง ๆ ไปฝึกงานในตำแหน่ง รมต.ประจำสำนักนายกฯ เพื่อดูแลงบประมาณแทน เพราะเป็นงานที่ไม่มีความสำคัญ

ครับ...ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมนายบุญทรง **ถึงไม่หลุดจากเก้าอี้ใน ครม.** เพราะเห็นสิ่งที่ทำไป นายใหญ่รับรู้ว่าโดยตลอด โดยได้ส่งคนใกล้ชิดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เข้ามาช่วยกำกับดูแลโครงการรับจำนำข้าว แบบทุกขั้นตอน ดังนั้นใครคิดลอบแพะพวงใจเจ้านัด คงทำไม่ได้แน่ ๆ

ดังนั้นใครที่ตั้งคำถามว่า “**ครม.ปู 5**” ระหว่าง การเลือกทำเพื่อรัฐบาล หรือ เลือกทำเพื่อคนใกล้ชิด หลายคนคงเดาใจผู้ไม่หวังได้ไม่ยาก หากติดตามผลงานช่วงที่ผ่านมา.

“เปื้อนขันธ์”